



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564

เรื่อง

1. คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดฝึกอบรบหลักสูตรผู้บังคับโคตรนเพื่อการเกษตร
2. รายงานพิเศษ: สืบสาน รักษา ต่อยอด การบริหารจัดการอุทกภัย
3. เกษตรร่วมโครงการสินเชื่อ
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ดัน "นมวาริช" ตีตลาดโลก
5. ตื่นตา'ต้นไม้ต่าง'20ล้าน
6. สนค.จับมือ "ศอ.บต." เร่งแก้ปัญหายากจน
7. ฟันธงเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคฟื้นฟู
8. วิสาหกิจบ้านพุใหญ่ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว สินค้าโอท็อป-ส่งตปท.
9. กล้ายหอมทองสิงห์ปาร์คผลไม้พรีเมียมเชียงราย
10. จัดงานเกษตร-เส้นทางเศรษฐกิจ

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
มติชน
ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
ข่าวสด (กรอบข่าย)

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 30 ตุลาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14794

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 15.52 Ad Value: 13,968

PRValue (x3): 41,904

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชาวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับโดรนเพื่อการเกษตร



ร้อยเอ็ดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับโดรนเพื่อการเกษตร

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร ณ อ่างเก็บน้ำรัชชชัย ต.มะอึ อ.ชวีบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด โดยความเห็นชอบของ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถูกเลิกจ้างงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) การเกษตร ให้แก่แรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตรและผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกรรม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.2564 โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 คน

สืบสาน รักษา ต่อยอด การบริหารจัดการอุทกภัย



ด้วยพระราชอัจฉริยภาพในการจัดการทรัพยากรน้ำของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นที่ประจักษ์ ทำให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติได้รับสมัญญานามว่าเป็น “ปราชญ์แห่งการบริหารจัดการน้ำ” พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ไม่เพียงทรงเข้าใจปัญหาเท่านั้น แต่ทรงเข้าถึงทั้งพื้นที่และความรู้สึกนึกคิดของราษฎรอย่างอ่องแท้ ทรงเสาะหาข้อมูลและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จนตกผลึกเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทั่วทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เห็นหัว เมื่อดำเนินการแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ สร้างทางผันน้ำ ปรับปรุงสภาพลำนน้ำ การทำแก้มลิง เป็นต้น ซึ่งปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมของพระองค์ท่าน ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เป็นแนวทางหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำท่วมและน้ำแล้ง ซึ่งฤดูฝนปีนี้ได้เห็นคุณค่าของเขื่อนเก็บกักน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนเก็บกักน้ำที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถตัดยอดน้ำบรรเทาความรุนแรงในพื้นที่ จ.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลได้ เช่นเดียวกับเขื่อนขุนด่านปราการชล บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ นครนายก อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สามารถตัดยอดน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ที่จะไหลลงมายังลุ่มเจ้าพระยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ซึ่งปีนี้ประสบปัญหาอุทกภัยค่อนข้างรุนแรง กรมชลประทานกำลังดำเนินการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง 3 แห่ง คือ เขื่อนลำน้ำชี เขื่อนลำสะพุงอัน เขื่อนลำเชียง และสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานอีก 2 แห่ง คือ เขื่อนพระอาจารย์จื้อ (ลำกระเจวน) และเขื่อนโปร่งขุนเพชร ซึ่งทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปี 2567 ยกเว้นเขื่อนโปร่งขุนเพชรที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้แนวพระราชดำริ “อ่างพวง” มาขยายผลสร้างเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำด้วย จะทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้รวมกันถึง 239.43 ล้านลบ.ม. และมีพื้นที่รับประโยชน์มากกว่า 223,000 ไร่

สำหรับการบริหารจัดการน้ำท่วมอีกวิธีหนึ่งคือ “การสร้างทางผันน้ำนั้น” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงนำมาใช้ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี เป็นต้น โดยเฉพาะในปีนี้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี ที่มีการก่อสร้างคลองกักตักน้ำใช้เส้นทางผันน้ำในการเร่งระบายออกสู่

ทะเลช่วยให้เขตเศรษฐกิจของเมืองจันทบุรีพ้นวิกฤตน้ำท่วมจาก พายุโซนร้อน “คมปาซุ” ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

กรมชลประทานยังได้นำแนวพระราชดำริการสร้างทางผันน้ำมาขยายผลไปใช้ดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ อีก เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) โดยการขุดคลองผันน้ำสายใหม่ขึ้นมาผันน้ำไม่ให้ผ่านตัวเมืองชัยภูมิ ดังนั้นในอนาคตปัญหาน้ำท่วม จ.ชัยภูมิ บรรเทาลงอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จุดบรรจบกันของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี กรมชลประทานมีแผนที่จะดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัย จ.อุบลราชธานี โดยจะมีการก่อสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี 2 สายรวมระยะทางกว่า 96 กิโลเมตร สามารถระบายน้ำได้รวมกัน 1,200 ลบ.ม./วินาที มีพื้นที่รับประโยชน์ 55,000 ไร่

นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้นำแนวพระราชดำริดังกล่าว มาขยายผลดำเนินโครงการคลองระบายน้ำภายใต้แผนงานบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย โครงการคลองระบายน้ำหลากหลาย-บางไทร โครงการคลองระบายน้ำหลากหลาย-ป่าสัก-อ่าวไทย และโครงการคลองระบายน้ำควบคุมถนนวงแหวนรอบที่ 3 โดยเฉพาะโครงการคลองระบายน้ำหลากหลาย-บางไทรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 โครงการนี้เป็นการผันน้ำส่วนเกินไม่ให้ไหลผ่านตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา มีประสิทธิภาพผันน้ำสูงสุดถึง 1,200 ลบ.ม./วินาที จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รวมทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำได้อีก 15 ล้านลบ.ม. เพื่อใช้ในการอุปโภค-

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 30 ตุลาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14794

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 76.84

Ad Value: 69,156

PRValue (x3): 207,468

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สืบสาน รักษา ต่อยอด การบริหารจัดการอุทกภัย

บริโศกและการเกษตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 229,138 ไร่

อธิบดีกรมชลประทานกล่าวต่อว่า พระราชดำริในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการทำแก้มลิง และการปรับปรุงสภาพลำน้ำ กรมชลประทานได้นำศาสตร์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวมาขยายผลดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน อาทิ โครงการพื้นที่รับน้ำนอง ที่ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งบางระกำ และอีก 10 ทุ่งในกลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ทำเป็นแก้มลิงธรรมชาติรับน้ำนองตัดยอดเก็บกักไว้ก่อนที่จะระบายออกเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งปีนี้สามารถเก็บกักตัดยอดน้ำได้มากกว่า 1,800 ล้านลบ.ม. ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในกลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการปรับปรุงสภาพลำน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ในการเบี่ยงน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยให้เร็วขึ้นอีกด้วย โดยในปีนี้ช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้มากกว่า 300 ล้านลบ.ม. นอกจากนี้

กรมชลประทานยังได้นำแนวพระราชดำริดังกล่าวไปขยายผลดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน ที่มีสภาพคดเคี้ยว เพื่อให้การระบายน้ำในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปขยายผลดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย

“กรมชลประทานให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ให้ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งยังนำศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้มาขยายผลในการแก้ปัญหาน้ำของประเทศอีกด้วย” อธิบดีกรมชลประทานกล่าวในตอนท้าย

เกษตรกรรวมโครงการสินเชื่อ

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จก. นายสุธี ชันทอง สหกรณ์ จ.อุดรดิตต์ นายประพันธ์ มายรรยงก์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตต์ จก. คณะกรรมการสหกรณ์ฯ และตัวแทน ธ.ก.ส.อุดรดิตต์ ร่วมประชุมพิจารณาในการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่า โดยสถาบันเกษตรกร ในปีการผลิต 2564/65 และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2564/65 หลังจากกรม.อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้” ช่วยเหลือเกษตรกร ครอบคลุมผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม 3 โครงการ วงเงิน 27,390 ล้านบาทที่ประชุมเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการ “ประกันรายได้” ซึ่งมีโครงการคู่ขนาน 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 3.โครงการลดหย่อนดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2564/65.



ร่วมโครงการ สุธี ชันทอง สหกรณ์ จ.อุดรดิตต์ และคณะ กก. ประชุมร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี หลัง กรม.อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้” วงเงิน 27,390 ล้านบาท ที่ห้องประชุมสหกรณ์ฯ.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้น "นมวาริช" ตีตลาดโลก

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมว.เกษตรฯ ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จก. จ.สกลนคร ซึ่งที่อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่กรมส่งเสริมฯ เข้าไปดำเนินการพัฒนาและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการแปรรูป สนับสนุนเงินทุน องค์ความรู้ การอบรมการทำตลาดออนไลน์เชื่อมโยงกับภาคเอกชน ในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ "นมวาริช" ประกอบด้วย นม UHT และนมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ที่มาจากโรงงานแปรรูปของสหกรณ์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP, อย.,

HACCP, ฮาลาล, OTOP และมาตรฐาน Q ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยอีกว่า ทั้งนี้ ยังสามารถขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมได้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยส่งจำหน่ายโมเดิร์นเทรดชั้นนำเช่น ห้างบิ๊กซี ใน 5 สาขา, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา, โกลเด้น เฟลซ และ FN outlet เป็นต้น พร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอีกด้วย

"ผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ "นมวาริช" ทางสหกรณ์ได้เน้นจุดเด่นในเรื่องของการใช้นม โคสดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมาจากฟาร์มของเกษตรกรสมาชิก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) จำนวน 100 ฟาร์ม ผลิตน้ำนมดิบได้รวม 27 ตันต่อวัน เมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม จะทำให้มีความหอม มัน อร่อย และจากการที่นมวาริชได้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้บริโภค ได้ส่งผลทำให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงและมีความยั่งยืนในอาชีพ ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ผ่านทาง Facebook : สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด และ page : สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด หรือติดต่อโดยตรงที่โทรศัพท์ 09-3096-5576" นายวิศิษฐ์กล่าวในที่สุด.

ดินตา'ต้นไม้ต่าง'20ล้าน

สวนตั้งขนมาโชว์ เกษตรมหัศจรรย์ แห่งชมงานคึกคัก

งาน 'เกษตรมหัศจรรย์'
คึกคัก แห่งไม้ต่างมูลค่า
กว่า 20 ล้าน ดินตาพันธุ์ไม้
หายากสารพัดสายพันธุ์
คนร่วมงาน □อ่านต่อหน้า 12

● ต้นไม้ต่าง □ ต่อจากหน้า 1

แห่งฮอปดินไม้สุดฮอต จากกรีนมาร์เก็ต ที่สวน
ตั้งนำมาชมในงานที่มิดชิด อคาเดมี่ งานนี้
จัดยาวถึง 31 ต.ค.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ต.ค.
สื่อเทคโนโลยีชาวบ้านและเส้นทางเศรษฐกิจ
ออนไลน์ในเครือมติชน เปิดงานเกษตร
มหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐกิจ ระหว่าง 29-31
ตุลาคม 2564 เปิดให้ผู้สนใจเข้าชม "มหัศจรรย์
พรรณไม้" ที่มิดชิดอคาเดมี่ ย่านประชา
นิเวศน์ ใกล้สำนักงานข่าวสด ด้วยมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมติดตามการเสวนา
และเวิร์กช็อปทางออนไลน์

สำหรับ "มหัศจรรย์พรรณไม้" ที่นำมาจัด
แสดงในงานนี้เป็นการเสาะหาไม้ต่างและไม้หายาก
จาก Avatar Garden กล้วยแดงอินโด 3 ล้านบาท
จาก The Lord of the Garden สวนเดอะลอร์ด
รวมถึงไม้ต่างไม้ประดับหายาก อย่างต้น philodendron
caramel variegated ที่มีลายต่างสวยงาม
มากๆ กระจายทั่วทั้งใบและเป็นลายหายาก
ลายครบทุกใบ Williamsii Hybrid variegated
ฟีโกลิมะละกะกอลูกผสมหูใบชนิดมีลายต่างจัดทุก
ใบสวยงาม ไม่มีมดหรือเชื้อรา Rhabdiphora
tetrasperma ที่มีต้นกำเนิดในไทย Monstera



△ ต้น 3 ล้าน - 'กล้วยแดงอินโด' มูลค่าต้นละ 3 ล้านบาท จากสวนเดอะลอร์ด นำมาแสดง
ในงานเกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐกิจ 'มหัศจรรย์พรรณไม้' ที่มิดชิดอคาเดมี่ ประชานิเวศน์
มีผู้สนใจสอบถามและถ่ายภาพอย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 29 ต.ค.

Lechleriana variegated เป็นฟีโกลิ Monstera ใบ
ฉลุมีรูและ Monstera Deliciosa ลายต่างจัดพิเศษ
มีไม้ที่ต้นในโลก ฯลฯ รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 20
ล้านบาท

นอกจากนี้ เครื่องคิดเงินยังเอาใจขาช้อปปิ้งสาย
กรีนด้วย GREEN MARKET ขนร้านไม้ต่าง
ชื่อดังมาออกร้านให้เลือกซื้อกลับบ้าน ทั้ง
'ร้านบ้านสวนนายช่าง @พระนคร' ที่นำไม้
ต่างมาโชว์พร้อมจำหน่ายในงานนี้ มีบอน
ชูต่างค่าเฉลี่ย 250,000 บาท บอนกระด้าง
ค่า 150,000 บาท กล้วยป่าต่างพระยาแล
50,000 บาท

ด้าน 'สวนสมบัติ กล้วยต่าง' คนรักกล้วย
รู้จักกันดี เพราะที่นี่เป็นอาณาจักรรวบรวมเก็บ
รักษาสายพันธุ์กล้วยโบราณมาเกือบ 30 ปี
ปัจจุบันมีหน่อกล้วยสะสมอยู่ไม่ต่ำกว่า 220
สายพันธุ์ ทั้งกล้วยต่าง และกล้วยสายพันธุ์
แปลกๆ เช่น กล้วยร้อยปลี แฉกหางม้า นิ้วนางรำ
สายน้ำผึ้งเตี้ย นาคเตี้ย ฯลฯ ที่มาโชว์และ
จำหน่ายในงานนี้มีประมาณ 50 สายพันธุ์ เช่น
พันธุ์แดงอินโด นำเข้าโศกกรมต่าง มะลิอ่อง
ต่างขาว ปากช่อง 50 ต่างขาว ปาปัวร์ต่าง หิน
อ่อนลายกลาย และป่าต่างระยอง ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีกล้วยหอมเครือแฟด และกล้วย
หอมขนุนที่มีกลิ่นกล้วยขนุนอีกด้วย

ต่อด้วย 'กระท่อม by ทิลโล' มีทั้ง ไม้ต่าง
ไม้ประดับตกแต่ง และพรรณไม้พื้นบ้าน เช่น
กล้วยแดงอินโด ข่าต่างสีทอง พุดต่างสีทอง
มะนาวไข่ มะยม ไม้พอกอากาศพันธุ์โดเกีย
วสโนว์ และซิลเวอร์แอน นอกจากนี้ ยังมีต้น
กระท่อมพันธุ์หางกิ้งซึ่งให้สรรพคุณทางยาดี
กว่าพันธุ์อื่นๆ ทางร้านบอกว่า สำหรับต้น
กระท่อมนั้นไม่ได้เน้นขาย เพราะต้องการให้
ความรู้เกี่ยวกับการดัดแปลงเพื่อรักษาโรค แต่
หากสนใจซื้อก็มีกิ่งตอนจำหน่าย นำไปปลูก
ไม่นานก็แตกยอด ไม่ต้องเสียเวลาเพาะเมล็ด

นายนิรินาท์ เขียวระโชค เจ้าของ The
Lord of the Garden สวนเดอะลอร์ด ผู้เคย
เป็นช่างกรรกรว่าว่าชื่อกล้วยต่างอินโดใน
ราคาสูงถึง 10 ล้านบาท นำต้นไม้ดี.บ้านเพ
อ.เมือง จ.ระยอง มาจัดแสดงในงานนี้ด้วย
แต่ละต้นที่นำมาจัดแสดงมีมูลค่าตั้งแต่ 5 แสน
บาทไปจนถึง 3 ล้านบาท เช่น ไหมทอง มณี
จันทร์ มูลค่า 3 ล้านบาท ซึ่งมีอยู่เพียงต้นเดียว
ของประเทศไทย ต้นต่างจักรพรรดิ มูลค่า 1.5
ล้านบาท ต่างลายพายุตุ๊กแก มูลค่า 1.2 ล้าน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 30 ตุลาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11294

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 12

Col.Inch: 105.27 Ad Value: 163,168.50

PRValue (x3): 489,505.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตื่นตาตื่นใจไม่ต่าง 20 ล้าน

บาท เป็นต้น นายนิรินทย์กล่าวว่า เหตุผลที่นำมาไม่ล้างหายากมาจัดแสดง เพราะจะเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้คนเห็นว่า อาชีพการเพาะเลี้ยงกล้วยค่างสามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ น่าจะช่วยให้ผู้คนที่สนใจมองหาอาชีพเสริมหรือรายได้เสริม ได้พิจารณาธุรกิจกล้วยค่างว่าอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

สำหรับเนื้อหาเสวนาออนไลน์ของงานนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ‘นโยบายเกษตรทางรอดใหม่ นำไทยฝ่าวิกฤตโควิด’ ว่า ที่ดินเปรียบเสมือนชีวิต เพราะเป็นที่ทำกิน เป็นที่อยู่อาศัย และส่งมอบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน รัฐต้องนำกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (กทช.) มาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ช่วยแก้ปัญหาถือครองที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชน” นายนิพนธ์กล่าว และว่า อาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย มีครอบครัวทำอาชีพเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพถึง 14 ล้านครอบครัว โดยมีทั้งทำนาข้าว ปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ การแก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกรได้ จำเป็นต้องส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้มีการสร้างรายได้เป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะที่ดินทำกิน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในประเทศ

ต่อมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เสวนาพิเศษ ‘การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โลก หนอง นา โมเดล’ ว่า น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพื่อให้ ‘โลก หนอง นา โมเดล’ เข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงบูรณาการขับเคลื่อนโครงการผ่านกลไก 357 กล่าวคือ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นที่/ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 5 กลไก คือ การประสานงานภาคีเครือข่าย การบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การจัดการความรู้ และการ

สื่อสารสังคม และ 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน

“โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิรักษาคืนรักษาน้ำ และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์กล่าว

สำหรับงานสัมมนาออนไลน์เปิดให้ผู้สนใจติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก เทคโนโลยีชาวบ้าน เส้นทางเศรษฐกิจ มติชนออนไลน์ ข่าวสด และประชาชาติธุรกิจ โดยวันที่ 30 ต.ค. เวลา 10.20-15.00 น. ‘รู้แล้วรวย ซีวีโร SMEs ทั่วทุกจุดไปต่อแบบไม่มีร่วง’ โดยเส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์ปลูกพลังเอสเอ็มอีในฐานะกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยภาครัฐ เปิดเมล็ดพันธุ์สร้างธุรกิจให้ไปต่ออย่างแข็งแกร่งจากเอสเอ็มอีที่ฝ่าฟันอุปสรรคกระทั่งประสบความสำเร็จ ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ ‘ปลูกพลัง สร้างทางรอด SMEs’ โดยสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ ‘จากเด็กกรีดยาง สู่นักธุรกิจพันล้าน ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนมีฝัน’ โดย นพคุณฤณี นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)

‘SME ในยุค Next Normal’ โดย วรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ‘ซีวีโร SMEs ทั่วทุกจุดไปต่อแบบไม่มีร่วง’ โดย ไนน์-นัฐพงศ์ จารวิจิตต์ เจ้าของธุรกิจและผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน PokPok รดขายอาหารเคลื่อนที่ และ ที่อุป-

กิตติศักดิ์ ไกรบำรุง ทายาทรุ่นที่ 4 กิจการร้าน กุญแจสะพานหัน

วันที่ 31 ต.ค. เริ่มเวลา 13.00-15.30 น. ‘นวัตกรรมทางการเกษตร จากทางเลือกสู่ทางรอด’ เผยเคล็ดลับนวัตกรรมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และไม้ค่างที่เป็น ‘ทางเลือก’ ของคนรักพรรณไม้ ที่ทุกวันนี้คือ ‘ทางรอด’ ปลูกทางรวย คอด้วย ‘ทุเรียน ราชพฤกษ์ ไม้’ ปลูกยัง ‘ใจให้ปัง’ โดย ดร.ฉัฐภพ สุวรรณเมฆ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากนั้นเป็นเรื่อง ‘มหัศจรรย์กล้วยค่างแดง อินโด พันธุ์ไม้สร้างเงินล้าน’ โดย โจ-นิรินทย์ เขียวระวีโชค เจ้าของสวน The Lord of the Garden สวนเดอะลอร์ด ผู้ซื้อกล้วยค่างแดงอินโดในราคา 10 ล้านบาท ต่อด้วย ‘ใจความลับไม้ค่างสร้างเงิน’ โดย บิ๊ก-จิรวุฒิ พัฒนพงศ์ พิบูล เจ้าของบริษัท วนจิรา จำกัด

สำหรับผู้ชื่นชอบไม้ค่างไม่ควรพลาดในงานมีไม้ค่างที่สวนสวยงามแปลกตาน่าซื้อเก็บสะสมอีกมาก รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปในราคาขอมหาให้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากคนที่บ้าน อิ่มอร่อยกับอาหาร Food Truck ระดับมิชลินสตาร์

พิเศษสุดสำหรับนักอ่านสายกรีน ร้าน ‘มติชนบุ๊กคลับ’ เปิดบุชจำหน่ายหนังสือเพื่อนักอ่านสายเกษตรโดยเฉพาะ จัดโปรโมชันแรง ลดสูงสุด 20% พร้อมซื้อไป ‘GREEN MARKET’ ตลาดต้นไม้ใจกลางเมือง เลือกหนังสือเล่มโปรดโดนใจจากร้านมติชน บู๊คลับ ภายใต้มติชนรณรงค์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00-18.00 น. ที่มติชนอคาเดมี่

สทนค.จับมือ "ศอ.บต." เร่งแก้ปัญหายากจน

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้ ที่ สทนค.ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ช่วงเดือน ก.ย.64 ว่า ดัชนีปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ และทุกจังหวัด ยกเว้นดัชนีด้านความมั่นคงที่ลดลง ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมไตรมาส 3/64 อยู่ที่ 51.87 เพิ่มขึ้นจาก 50.90 ในไตรมาส 2/64 ส่วนดัชนีในปัจจุบันอยู่ที่ 48.14 เพิ่มขึ้นจาก 47.45 และดัชนีในอนาคตอยู่ที่ 54.88 เพิ่มขึ้นจาก 52.34 เป็นผลจากดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจดีขึ้นมาอยู่ที่ 50.58 เพิ่มขึ้นจาก 48.00 และด้านสังคม อยู่ที่ 50.88 เพิ่มขึ้นจาก 50.24 ยกเว้นด้านความมั่นคง ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ 54.15 ลดจาก 54.45 โดยจังหวัดสตูล มีความเชื่อมั่นสูงสุด ตามด้วยสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

"ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นมาจากรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการค้าเสรีการค้า ทำให้กิจการบางส่วนกลับมา ประกอบกับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ และกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เช่น คนละครึ่ง รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรสำคัญในพื้นที่ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ออกสู่ท้องตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้หลุดพ้นความยากจน"

พันธงเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคฟื้นฟู

● ธปท.หวังเปิดประเทศช่วยคนไทยฟื้นปากเทว

ธปท.ชวนคนไทยป็นให้ฟื้นปากเทววิกฤติโควิด-19 หลังกิจกรรมเศรษฐกิจ ก.ย.-ต.ค.ฟื้นชัดเจนหลังผ่อนคลายมาตรการ การผลิตภาคบริการผงกหัวขึ้น ครั้งแรกในรอบ 7 เดือน แรงงานชะลอการกลับถิ่นฐาน มองจากนี้เป็นช่วงการ ฟื้นฟู ซึ่ง ธปท.เตรียมสินเชื่อ-ปรับโครงสร้างหนี้-นโยบายการเงินผ่อนคลาย ช่วยหนุน ประเมินพิษน้ำท่วมกระทบจีดีพี 0.1%

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ต.ค.ยังแสดงการฟื้นตัวที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันรัฐ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา รวมทั้งตัวเลขในไตรมาสที่ 3 ของปี 64 ว่า จากข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจที่เห็น เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 ครั้งล่าสุดนี้ ทำให้ถึงตัวลงจากไตรมาสที่ 2 มากแต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาดตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้รายได้ครัวเรือนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับดีขึ้น ธปท.เห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกด้าน รวมทั้งตัวเลขเร็วๆ ที่ได้ในเดือน

การกลับเข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างไรก็ตาม ภาพรวมตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง เพราะ แรงงานที่ทำงานในช่วงก่อนหน้าส่วนใหญ่ยังกลับมาทำงานไม่ได้”

น.ส.ชญาวดี กล่าวต่อว่า ดัชนีการอุปโภค และบริโภคของภาคเอกชนในเดือน ก.ย.ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 3.9% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.5% การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.8% จากระยะเดียวกันปีก่อน หรือขยายตัว 1.2% จากเดือนก่อนหน้า การนำเข้าขยายตัว 20.4% จากระยะเดียวกันปีก่อน ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 6.6% จากเดือนก่อนหน้า โดยการผลิตรายการบริการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ลดลงมาตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดือนก.ย.ลดลงเล็กน้อยจากการขึ้นเป็นประเทศเสี่ยงในการเดินทางของสหรัฐฯ และ อังกฤษ แต่ในขณะนี้อังกฤษได้ยกเลิกแล้ว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นภายหลังมาตรการลดค่าไฟฟ้า
และค่าน้ำประปาเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของ
ภาครัฐสิ้นสุดลง และราคาน้ำมันขายปลีกใน
ประเทศเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
ส่วนเดือน ต.ค.นั้น การสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ผ่านดัชนีมีเดียพบว่าคนไทยออกไปทำกิจกรรม
นอกบ้านมากขึ้น สอดคล้องกับการสำรวจผู้ประกอบการ
ซึ่งพบว่าค่าปลั๊กมียอดขายเพิ่มขึ้นตามการ
เปิดห้างสรรพสินค้า และธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร
การจองโรงแรมที่พักปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้ง
ร้านอาหารที่ดีขึ้นเช่นกัน

“สำหรับการเปิดประเทศนั้น ธปท.มองว่า
เป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่าจะ
ทำให้ผู้ติดเชื่อเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันบ้าง แต่การ
ฉีดและกระจายวัคซีนหากทำได้ตามเป้าหมาย
จะช่วยให้ผู้ที่ป่วยหนักมีไม่มาก ทำให้การเปิด
ประเทศยังทำต่อไปได้ ขณะเดียวกัน ธปท.ยังคง
ใช้การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป โดยมองว่า
อัตราเงินเฟ้อของไทยแม้จะสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน
แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ ค่าเงินบาทอ่อนค่า และยังไม่
มีความจำเป็นที่จะต้องลดแรงส่งให้ฝั่งนโยบาย
การเงิน ซึ่งสถานการณ์ของไทยอาจจะแตกต่าง
จากประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวที่เริ่มกังวลอัตรา
เงินเฟ้อสูง”

ส่วนผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมผู้ว่าการ
อาวโส ธปท. กล่าวว่า จากการประเมินการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบน้อย เนื่องจาก
โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึง
รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมมีบทเรียนจากเหตุน้ำ
ท่วมปี 2554 และเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว
ขณะที่ภาคเกษตรได้รับผลกระทบบ้าง โดยพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหายราว 5.3 ล้านไร่
กระทบผลผลิตข้าวนาปี 9 แสนตัน และมีเกษตรกร
ได้รับผลกระทบ 4.6 แสนราย โดย ธปท. ประเมิน
ว่ามูลค่าความเสียหายภาคเกษตรส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลง 0.1%.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 30 ตุลาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15938

หน้า: 7(ล่างขวา)

Col.Inch: 55.36 Ad Value: 60,896

PRValue (x3): 182,688

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: วิสาหกิจ'บ้านพุใหญ่'ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว สินค้าโอท็อป-ส่งตปท.

ที่ บ้านพุใหญ่ หมู่ 3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านประสบความสำเร็จจากความเข้มแข็ง หลังรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มไม้กวาดบ้านพุใหญ่" ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว ทั้งแบบก้ามและแบบมีด้าม ไม้กวาดเทศกิจ นานกว่า 20 ปี ปัจจุบันสามารถผลิตไม้กวาดขายได้ทั่วประเทศ และส่งออกไปขายในต่างประเทศ สร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

นางบ็อง กำปิ่นวงษ์ อายุ 50 ปี ประธานกลุ่มไม้กวาดบ้านพุใหญ่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีพ่อค้าจากจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาตระเวนรับซื้อก้านมะพร้าวเพื่อนำไปผลิตไม้กวาด เนื่องจากในพื้นที่มีสวนมะพร้าว จากนั้นได้หารือกับญาติ หาวิธีการนำก้านมะพร้าวแปรรูปเป็นไม้กวาด ตึกว่าขายก้านมะพร้าวให้พ่อค้าแล้วส่งไม้กวาดสำเร็จรูปกลับมาขายในราคาแพง จึงไปเรียนรู้ในการทำไม้กวาดกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อมีความชำนาญ นำไปทดสอบมีคุณภาพดี



จึงถ่ายทอดความรู้ให้ญาติพี่น้องแล้วชักชวนช่วยกันผลิต โดยช่วงแรกนำไปขายในหมู่บ้านปรากฏว่าขายดีมาก

"จากนั้นเริ่มขยายตลาดออกไปนอกพื้นที่ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก จึงทำผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์กลุ่มเหมือนเครื่องหมายการค้าห้ามลอกเลียนแบบ ปัจจุบันลูกค้าที่รับไม้กวาดเพื่อนำไปขายตั้งแต่เริ่มต้น ก็ยังรับสินค้าไปขายตามปกติ แต่ระยะหลังตลาดมีความต้องการสูง จึงชักชวนเพื่อนในหมู่บ้านให้ทดลองทำเป็นอาชีพเสริม เมื่อทุกคนทำได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก็ถือว่าประสบความสำเร็จทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อกำหนดราคากลางที่มิกำไร ไม่แข่งขันตัดราคาตนเอง ขณะนี้ลูกค้าประจำมีหลายจังหวัด ทั้งปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครปฐม, สมุทรสาคร รวมทั้งขยายตลาดไปต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 ปีก่อน ก็มีบริษัทส่งออกสินค้าคนไทยมาติดต่อให้ผลิตแล้วส่งออกไปขายที่ประเทศปานามา"

น.ส.กาญจนา สุวัฒน์ อายุ 38 ปี สมาชิกกลุ่ม กล่าวว่า ก่อนที่จะไปผลิตไม้กวาดเป็นแม่บ้าน เลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน เมื่อลูกไปโรงเรียนมีเวลาว่างก็ไปทดลองทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริม แต่ขณะนั้นกลายเป็นอาชีพหลักทำให้มีรายได้เดือนละกว่า 5,000 บาท โดยไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน

น.ส.กนกพร กำปิ่นวงษ์ อายุ 20 ปี นักศึกษา กล่าวว่า หลังจากจบ ม.6 ช่วงปิดเทอมก่อนไปเรียนมหาวิทยาลัย มารดาชวนไปทำไม้กวาดหารายได้เสริม มีหน้าที่ฉีกเชือกเก็บส่วนที่จะใช้มัดด้าม มัดก้ามของไม้กวาด

วิสาหกิจ 'บ้านพุใหญ่' ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว สินค้าโอท็อป-ส่งตปท.



ที่ผ่านมาต้องใช้เวลาฝึกนานพอสมควร ต้องทำให้มีมาตรฐานเท่ากันทุกอัน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไม้กวาด คงทน แข็งแรง แต่ละวันก็มีเวลาว่างจากเรียนออนไลน์ ก็ฝึกได้ประมาณ 400 อัน ได้ค่าตอบแทนอันละ 1.50 บาท ถือว่า



รายได้ดีมาก

ขณะที่ นายชยพล อินทสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจกับความเข้มแข็งของกลุ่มไม้กวาดบ้านพุใหญ่เป็นอย่างมาก ที่เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ปัจจุบันสามารถผลิตไม้กวาดส่งขายได้ทั่วประเทศ และส่งออกไปขายต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มได้รับการส่งเสริมจากพัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ แนะนำให้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยกกระดับคุณภาพให้เป็นสินค้าโอท็อป

รวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มช่องทางการขายตรงผ่านออนไลน์ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ทำให้มีลูกค้าสั่งซื้อโดยตรง

สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

กล้วยหอมทองสิงห์ปาร์ค ผลไม้พรีเมียมเชียงราย

นายพงษ์รัตน์ เหลืองขำรงเจริญกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เปิดเผยว่า สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้ปลูกกล้วยหอมทอง พันธุ์ Gross Michel มีจุดเด่นในเรื่องของขนาดผลผลิตที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ยในเกรดพรีเมียมอยู่ที่ 300-400 กรัมต่อดุก ซึ่งสูงกว่ากล้วยหอมที่ขายทั่วไปในตลาดที่มีน้ำหนัก 120-200 กรัม โดยได้รับมาตรฐานญี่ปุ่น JGAP เป็นรายแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดและดีที่สุดในด้านการจัดการฟาร์มเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและความยั่งยืนทางเกษตรกรรมของญี่ปุ่น และในปี 2565 เตรียมส่งออกกล้วยหอมทองไปทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยล็อตแรกจะออกจำหน่าย พ.ย.-ธ.ค.2564

นอกจากนี้ยังมีผลผลิตเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ คิโมจิ และโมมิจิ พันธุ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น, พุทราชื่อหมี สายพันธุ์พิเศษเฉพาะสิงห์ปาร์ค มีผลขนาดใหญ่ เนื่อแน่นหนารสชาติกรอบและหวาน, ข้าวโพดนมสดเปียก ไวท์ฮอกไกโด, ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ สายพันธุ์จากออสเตรเลีย พันธุ์ Sharp blue และพันธุ์ Biloxi ที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน และผักแปลงเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกประเทศไทย.

จัดงานเกษตร-เส้นทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ผู้จัดงาน “เกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐกิจ” โดยเทคโนโลยีชาวบ้าน-เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์” ในเครือมติชน ร่วมด้วยพันธมิตรชั้นนำ เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันที่ 29-31 ตุลาคมนี้ ที่มติชนอคาเดมี่ ย่านประชานิเวศน์ ดิคสำนักงานข่าวสด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พลาดไม่ได้พบกับไฮไลต์ “มหัศจรรย์พรรณไม้” เสาหาไม้หายากทั่วไทย รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 20 ล้านบาทไว้ที่เดียว พร้อมเอาใจขาช้อปปิ้งสายกรีนด้วย “ตลาดต้นไม้” นอกจากนี้ยังอัดแน่นสาระความรู้ในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์และเวิร์กช็อปสร้างอาชีพโดยกูรูตัวจริง แนะนำรอดพ้นทางรวย ช่วยเกษตรกรและเอสเอ็มอี

สำหรับไฮไลต์งานสัมมนาออนไลน์ เริ่มจากวันที่ 29 ต.ค. ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายเกษตรทางรอดใหม่ นำไทยฝ่าวิกฤตโควิด” โดย นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมเสวนาพิเศษโดย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โลก หนอง นา โมเดล” จากนั้นวันที่ 30 ต.ค. ปาฐกถาพิเศษ “ปลูกพลัง สร้างทางรอด SMEs” โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เสริมทัพด้วยตัวจริงผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจเกษตร ร่วมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพ กับ 3 หลักสูตรเด็ดแห่งปี ทั้งขายอาหารออนไลน์ กอนเทนเนอร์ ครัวเตอร์ และขายต้นไม้ออนไลน์ ที่พิสูจน์แล้วว่าสร้างรายได้ฝ่าโควิดได้จริง โดยผู้สนใจเข้าร่วมเวิร์กช็อปสร้างอาชีพ “How To มูฟออน : เริ่มต้นอาชีพใหม่ กับเส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์” ติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊ก เส้นทางเศรษฐกิจ : <https://www.facebook.com/SentangSedtee.matchon/>